



Tôi đã xối nước cho Thiên Sứ ﷺ

Theo bà Maimunah kể: "Tôi đã xối nước cho Thiên Sứ ﷺ, Người đã hứng nước tay phải đổ lên tay trái và rửa cả hai tay, sau đó Người rửa tiếp phần kín, rồi Người lấy tay chà xuống đất và rửa tay đó lại, rồi Người xúc miệng và mũi, rồi Người rửa mặt và xối nước lên đầu, rồi Người bước đến chỗ khác để rửa tiếp đôi bàn chân. Xong tôi đưa cho Người khăn lau nhưng Người không lau."

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Ý nghĩa Hadith: Bà Maimunah cho biết là bà đã chuẩn bị nước để Thiên Sứ ﷺ tắm nước Junub, Người múc nước tay phải xối lên tay trái và rửa cả hai tay cùng lúc, bởi đôi tay là công cụ để di chuyển nước. Qua đây cho thấy khuyến khích rửa đôi bàn tay sạch sẽ trước tiên. Theo đường truyền khác do Al-Bukhari ghi lại cũng từ bà Maimunah: "Người đã rửa đôi bàn tay hai hoặc ba lần." Sau đó, Người dùng bàn tay trái để rửa phần kín cho sạch sẽ, như tẩy sạch tinh trùng và các chất dơ khác. Phần kín ở đây là muốn nói bộ phận sinh dục, như theo đường truyền do Al-Bukhari ghi lại cụ thể hơn: "Xong người xối nước lên tay trái rồi rửa bộ phận sinh dục." Rồi Người chà tay xuống đất, là Người dùng tay trái chà xuống đất như được Al-Bukhari ghi lại: "rồi Người chà sát bàn tay trái xuống đất." Qua việc chà sát đó để khử đi các chất dơ và mùi hôi dính trên tay, rồi Người rửa tay trái lại bằng nước cho sạch đất và các chất dơ khác, rồi Người xúc miệng, xúc mũi, rồi rửa mặt. Theo Hadith khác do Al-Bukhari và Muslim ghi lại từ bà 'A-ishah: "Sau đó, Người lấy nước Wudu để Salah." Rồi Người xối nước lên đầu, còn theo đường truyền khác: "Xong Người xối lên đầu ba bùm nước, rồi xối đều lên cả cơ thể." Chỉ bắt buộc xối nước đều cơ thể một lần là đủ. Xong Người bước đến chỗ khác để rửa đôi bàn chân đến hai lần. Xong đưa cho Người khăn lau nhưng Người đã không lau khô. Theo đường truyền khác cũng do bà Maimunah kể: "Tôi đã đưa khăn cho Người nhưng Người không lấy." Theo đường truyền khác: "Khi đưa khăn cho Người thì Người không lấy." Người nói: {Hãy làm như thế này.} thế là Người giữ cho nước rơi.

<https://sunnah.global/hadeeth/vi/show/10031>

